

บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริงคือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com ทุกบรรทัด ตรงไป ตรงมา...■■■ จบลงแล้วสำหรับศึกอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ปรากฏว่า เลือดซิบๆ บาดเจ็บ และปางตายไปหลายคน...■■■ ก็เห็นด้วยกับคำอภิปรายของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่เหน็บแนม เศรษฐา ทวีสิน เป็นแมลงวัน...■■■ “คนไทยไม่ได้กินแกลบพูดอะไรไม่จริง ก็จับได้ คนไทยอยากให้นายกฯ บินเหมือนเหยี่ยวมากกว่าแมลงวัน ที่บินทั้งวัน แต่ไม่ได้ทำอะไร นอกจากสร้างภาพบินไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่เหยี่ยวบินไม่พลาดเป้า เพราะเหยี่ยวไม่ทำการตลาด” นายจุรินทร์ กล่าวไว้อย่างนั้น...■■■ ทั้งเห็นว่าผลงานโดดเด่นของรัฐบาลเศรษฐา คือการสร้างนักโทษพันธุ์ใหม่ ปลอกคอกติพย์สำนึกทิพย์ให้โลกจดจำ ซึ่งประเด็นนี้ ทำเอาคนในประชาธิปัตย์บางคนที่น่าลายไหลจะไปเป็นอะไหล่ให้รัฐบาลเศรษฐา ถึงกับตาค้าง...■■■ ครั้นนายกฯเศรษฐา ได้ข้อมูลใหม่ๆ ก็ต้องนำไปปรับปรุง แต่ดูนายกฯเศรษฐา จะเป็นเหยี่ยวตามที่จุรินทร์ เเนะนำคงไม่ได้ เพราะภาพลักษณ์เหมือนมีนายกฯอีก 2 คน เป็นเงาตะมึนอยู่ข้างหลัง และมีเชือกถ่วงทำไว้อย่างไรก็ต้องพยายามนะครับ เป็นเหยี่ยวไม่ได้ ขอเป็นแค่ “นกเขา” ก็พออย่าเป็นแมลงวันที่บินไปบินมาแล้วไม่มีผลงานอะไรเลยตามที่ฝ่ายค้านเหยียดหยัน...■■■ ชัยวัช ศุลาชน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้นำฝ่ายค้าน ก็อภิปรายรุนแรง สับนายกฯเศรษฐาว่า หลังเลือกตั้งประชาชนต่างคาดหวังว่าเราจะได้นักประเศคนใหม่ที่ต่างไปจากผู้นำหลังการรัฐประหาร...■■■ แต่เวลาผ่านไปเรากลับได้นายกรัฐมนตรีที่ไร้คุณภาพ หลายครั้งมีความสับสนว่า มีอำนาจทำอะไรได้บ้าง...■■■ ขาดภาวะผู้นำในการสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจนในทิศทางของรัฐบาล ชำร่ายยังมีวิธีคิดจัดตั้งคณะรัฐมนตรี แบบเดิมที่จัดสรรตามโควตาสมบัติผลัดกันชม ทั้งเห็นว่า 7 เดือนผ่านไปทำงานวนไปวนมา เกิดวิกฤตศรัทธาในองค์กรของรัฐ อย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...■■■ สิ่งที

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 6 เมษายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15680

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 85.57 Ad Value: 106,962.50

PRValue (x3): 320,887.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ทั้ง จุรินทร์ และ ชัยวัช อภิปราย นั้นทาง นายกฯเศรษฐา ได้ชี้แจงว่า ไม่มีหรอกที่นายกฯจะบินไปเหมือนแมลงวัน ขณะเดียวกัน ก็ไม่อยากเห็น ฝ่ายค้านเป็นแมลงหวี่ ที่คอยจะจ้องเล่นแต่การเมืองทั้งที่รัฐบาลเองก็พยายาม เดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอะไร ส่วนการทุจริตคอร์รัปชั่น เราไม่มี...■■■ น่าสนใจประเด็นเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ที่รัฐบาลเศรษฐา จะแจกประชาชน ผ่านไปแล้วเกินครึ่งปียังถูกผีดูถูกคน ศิริกัญญา ต้นสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายเจ็บแสบว่า รัฐบาลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมา 5 รอบแล้ว ทั้งคาดการณ์ถึงที่มาของเงินว่า 1 จากงบประมาณ 2 กู้เงิน และ 3 ทั้งจากงบและจากการกู้...■■■ ทั้งเห็นว่า ตอนนี้รัฐบาลเลือดเข้าตา จากเดิมเคยพายเรือในอ่าง ตอนนี้ กำลังจะออกทะเลไปไกล เงิน 5 แสนล้านบาท ที่จะนำมาใช้ ก็มาจากการกู้ยืม...■■■ แต่เป็นการกู้ที่อาจทำให้ถูกกฎหมายได้ ส่วนแอปพลิเคชัน ที่ระบุให้แอปเปิ้ลตั้ง ทราบว่าธนาคารกรุงไทย จะไม่ทำให้อาจต้องมีแอปฯของตัวเอง โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปศึกษา ต้องเริ่มใหม่ ตั้งแต่ต้น ไม่รู้ระบบจะเสร็จสิ้นทันไตรมาส 4 ปีนี้หรือไม่...■■■ ถ้าไม่เสร็จ ก็เลื่อนออกไปอีก ทำให้ชวนคิด รัฐบาลมีประสบการณ์บริหารประเทศมาก่อนจริงหรือไม่ การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด แสดงให้เห็นว่าไม่มีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่เริ่มต้น ขาดผู้นำรอดไปแต่ละวัน หากเป็นไปไม่ได้ จะเกิดความเสียหาย โหมเมนต์้ม หรือพายุหมุนทางเศรษฐกิจ จะไม่เกิดขึ้น เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชนเกิดขึ้น...■■■ ก็ถือว่า สส.หญิงของพรรคก้าวไกล นางนี้อภิปรายได้แสบพอประมาณ ส่วน จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ลูกชี้แจง ให้ฝ่ายค้านล้างตา และชี้หุร่อฟ้งรอม 10 เมษายนนี้ ทุกอย่างชัดเจนประชาชนได้เงิน 1 หมื่นบาทแน่นอน...■■■ ก็น่าสนใจ จากข้อเสนอแนะของ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย ได้อภิปราย แนะนำรัฐบาลในการหางบเพื่อแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ...■■■ ให้ไปเอาจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีเงินที่เกิดจากการประมูลคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดส่งนำเงินเป็นเงินรายได้ของรัฐโดยผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่จะต้องทยอยการจ่ายเงินให้กับ กสทช. แบ่งจ่ายออกเป็นงวด ๆ ให้กับคลังอยู่แล้ว...■■■ ตอนนี้ ยังเหลืออยู่อีกตั้ง 2 แสนล้านบาท สามารถนำไปใช้ขาดตาทัพในโครงการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 6 เมษายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15680

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 85.57

Ad Value: 106,962.50

PRValue (x3): 320,887.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

เงินดิจิทัล วอลเล็ต ได้ ส่วนที่เหลืออีก 3 แสนล้านบาท ก็ค่อยไปทยาย
ดาบหน้าหาที่อื่น...■■■ ก็ลองดูนะครับรัฐบาลเพราะข้อเสนอของฝ่ายค้าน
อาจเป็นทางออกได้บ้าง ส่วน ธนาคารออมสิน สำนักประกันสังคม ต้อง
ปิดประตูบ้านไว้ให้ตื้ออย่าให้แมลงวันไปตอม เงินเด็ก เงินผู้ใช้แรงงาน
ประเดี่ยจะเดือดร้อนมากกว่าเดิม...■■■ เหมือนในอดีต ที่ ผอ.ออมสิน
ต้องลาออกเพราะถูกกระแสสังคมกดดันแห่ถอนเงิน เพราะพลาด
ที่เอาเงินเด็กไปช่วยโครงการจำหน่ายข้าวในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ กปปส.
จับได้อยู่ในขณะนั้น...■■■ สวัสดีครับ

มีอุปราช

จากเบาะแส...รวบคาร์ัง ตีฐานยักษ์'คอลเซ็นเตอร์'



เห็นแต่ "เหยื่อ" เค็ดรื้อนรายวัน ถึงคราว "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" ถูกหลายฐานที่มันให้เก็บบ้าง!!! สักดาห์ที่ขออนรชปฏิบัติกร "ผสานพลัง" จาก "เบาะแส" คุ้มรบ "คาร์ัง" แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จีน-ไทย เกือบร้อยชีวิตในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ปักหลักหลอกหลายเชื้อชาติทั้ง ไทย จีน ญี่ปุ่น ไปจนถึง รัสเซีย

"ทีมข่าวอาชญากรรม" มีโอกาสสอบถามที่มาจาก พ.ต.ต.ยุทธนา นพรัตน์ รัชาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยเบื้องหลังปฏิบัติการว่าเป็น การบูรณาการร่วมกันหลายหน่วย จากจุดเริ่มต้นช่วงเดือน พ.ย. 66 ดีเอสไอรับแจ้งเบาะแสมีชาวจีนหายออกไปจากพื้นที่ จ.ชลบุรี และมีญาติตามหา สันนิษฐานว่าอาจถูกหลอกหลวง หรือสมัครใจร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งหลังเกาะรอยมีสายข่าว ชี้อาจย้ายฐานไป อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช จึงลงพื้นที่ไป ตรวจสอบพบจุดต้องสงสัยที่โรงแรมจินเฮงจินดี เมื่อปีคทำกร ไปแล้ว แต่กลับพบชาวจีนเข้า-ออกต่อเนื่อง

จากนั้นมอบหมายกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำโดย ร.ต.อ.เจมชาติ ปรกฤษณ์ มอ.กองคดีเทคโนโลยีฯ ใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบความเคลื่อนไหวและนำมาสู่การเข้าปฏิบัติการ ซึ่งต้องขั้วว่าเป็นความพยายามร่วมกันหลายฝ่ายทั้งตำรวจไซเบอร์, กสทช., สก.ฉวาง ในการหยุดยั้งการกระทำผิด ยกตัวอย่าง เมื่อรู้ทีกดเนซัด ตำรวจไซเบอร์ก็เข้าขอหมายค้น ส่วนดีเอสไอเข้าปฏิบัติการจับกุม ร่วมกับตำรวจ ส่วน กสทช. สนับสนุนข้อมูลจนทราบแผนประทุษกรรม

ในวันจับกุมน่าตกใจเพราะมีผู้ต้องหาเกือบ 100 ชีวิต (จีน 65 คน ไทย 35 คน) ซึ่งเชื่อว่าอาจมีมากกว่าที่เห็น เพราะมีการผลัดเวร บางส่วนจึงไม่ได้เข้าเวรวันนั้น นอกจากนี้ยังพบบัญชีรายชื่อคน ไทยและต่างชาตินับแสนรายชื่อที่เตรียมไว้หลอกหลวง

คอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้มีความเคลื่อนไหวหลัก 4 จุด ที่แบ่งบทบาทชัดเจน ประกอบด้วย จุดแรก โรงแรมจินเฮงจินดี ใช้เป็นสถานที่ฝึกและอบรม (Training) ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ เพื่อให้เข้าใจวิถี และขั้นตอนการใช้เครื่องมือ โดยการหลอกจะมี 3 ประเภท คือ

"คนจีนหลอกจีน" ด้วยการสร้างเพจโรงแรมปลอม การท่องเที่ยว การสมัครงาน และแชตสนทนาผ่านคิวคิว (QQ) เพื่อหลอกให้กดลิงก์

"หลอกคนรัสเซีย" การแชตส่วนใหญ่เป็นการหลอกให้ลงทุนทางเทเลแกรม (Telegram) เมื่อเหยื่อกดลิงก์จะดูดเงินทันที

"หลอกคนญี่ปุ่นและคนไทย" ผ่านการแชตสนทนาทางไลน์ (Line) แล้วหลอกให้ลงทุน ทั้งนี้ เมื่อเข้าใจวิธีการแล้วจะถูกย้ายไปจุดที่ 2 บริษัทฟานยา การค้าระหว่างประเทศ จำกัด

ซึ่งเป็นเสมือนสำนักงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ผ่านการฝึกมาแล้ว ลักษณะสถานที่เป็นอาคารพาณิชย์ ด้านล่างประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์มีหน้า โดยคนไทยทำงานแท็กสินค้าอยู่หน้าร้านตบตา

จุดที่ 3 บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ถูกใช้เป็นที่พักหัวหน้ากลุ่มที่จะมีความรู้ สำหรับหลอกคนญี่ปุ่นและคนจีนมาลงทุน จุดนี้ผู้ต้องหาให้การชัดทอดไปยังจุดที่ 4 คือ ร้านขายสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นที่เปิดไว้บังหน้า

พ.ต.ต.ยุทธนา ชีทั้ง 4 จุดน่าจะมีจุดเชื่อมโยงผู้ให้เช่าที่เป็นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากทั้งหมดเป็นคนไทย ขณะที่คอมพิวเตอร์ของกลางแต่ละจุดมี Serial number เรียงกัน น่าจะมาจากตลอด

เดียวกัน แก๊งนี้คนจีนกับคนไทยจะรับ "บทบาท" แยกต่างหาก โดย "คนจีน" จะทำหน้าที่เป็น "ตัวการหลัก" หรือหัวหน้า เป็นผู้วางแผน ชักชวน ไปจนถึงจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่นำอยู่น่าจอ ต้องเปิดเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม เพื่อชักชวนให้นักธุรกิจต่างชาติมาร่วมลงทุน สกุดเงินดิจิทัล หรือเล่นพนันออนไลน์

ส่วน "คนไทย" รับหน้าที่ "ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก" เรื่องสถานที่ตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และมีงานประจำ แต่ในบางส่วนนั้นเป็นการทำงานที่ได้เงินเพิ่ม

"คนที่มองหางานในตัวเมืองก็มีทางเลือกเพิ่มเข้ามา เพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ในพื้นที่จึงค่อนข้างประหยัดค่าใช้จ่าย เจ้าคอนเซปต์ "งานใกล้บ้าน รายได้ดี" 90% สมัครใจทำ และเป็นแบบบอกกันปากต่อปาก ชักชวนกันมา"

สำหรับเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางส่วนเป็น "กลุ่มเกษียณราชการ" แผนประทุษกรรมที่ใช้นักอ้างตัวเป็นเจ้าของที่แจ้งเตือนเหยื่อว่ามีข้อมูลรั่วไหล หากต้องการให้บัญชีธนาคารปลอดภัยต้องโอนทุกบัญชีมาให้ตรวจสอบ ซึ่งเหยื่อหลงเชื่อเพราะประโยชน์ค่าพูดและเอกสารที่ติดต่อมาอย่างเนเนนขายได้เฉลี่ยจะได้รับเดือนละประมาณ 20,000 บาท อีกส่วนเป็นค่าคอมมิชชั่น การได้เงินทำได้ค่อนข้างง่าย เพียงส่งข้อความหาเหยื่อแล้วตอบได้พูดคุยก็ได้เงินหลักสิบบาท ยิ่งหลอกให้โอนเงินก็จะยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่น จึงสร้างแรงจูงใจให้คนขยันหลอก ขยันคุย

พ.ต.ต.ยุทธนา ทั้งทัยคาดการณ์ข้อห่วงใยในอนาคตว่า สิ่งที่น่ากังวลของแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และคาดว่าในอนาคตระบบ AI โดยเฉพาะการเลียนแบบเสียงพูดของมนุษย์จะมีบทบาทมากขึ้น สามารถใช้ไปหลอกเหยื่อให้หลงเชื่อ รวมถึงการโอนเงินข้ามประเทศผ่านการแปลงสกุลเงินบาทให้เป็นดิจิทัลที่สะดวกขึ้น จะยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเงินที่ออกนอกกระบบยากขึ้นไปด้วย.

ทีมข่าวอาชญากรรม รายงาน
crimedn@dailynews.co.th